
Ég styð áform um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta Umhverfis- og 
samgöngunefndar Af hverju á Ísland að vera eitt af fáum löndum í heimi án vegatolla.
Og þeir som nota veginnn borga fyrir það. Ekki þeir sem nota strætó eða þeir sem eru aldrei þar.
Bý í Noregi, hér eru vegagjöld allstaðar. Mér finns þess virði að borga smá pening og fá góða vegi.
En allt verður að vera í hófi. Ef að ég þekki Íslendinga rétt gefa þeir vinum og ættingjum félagið sem 
að á að rukka vegagjöld. Íslenska alþingi skammist ykkar þið eruð upp til hópa spilltasta alþingi í 
heimi.
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